
๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนอื 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 

วันจันทร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนอื 

ผู้มาประชุม   18  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายเศกวิชัย  สุขเสน ประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนอื เศกวิชัย  สุขเสน  
๒. นายสายัณห์  พรหมทิพย ์ รองประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สายัณห์  พรหมทิพย ์  
๓. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ ๑ วิปริษณ์  พลบุญ  
๔. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 2 อภิโชค  ชนะมาก  
๕. นายเชฎฐา  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 3 เชฎฐา  สุขเสน  
๖. นายส าเรงิ  ทองขาว สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 4 ส าเริง  ทองขาว  
๗. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 4 สุรพงษ์    
๘. นายจีระศักดิ์  ทองใบ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 5 จีระศักดิ์  ทองใบ  
๙. นายสมโชค  เพ็ชรสกุ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 5 สมโชค เพ็ขรสุก  

๑๐. นายประสิทธ์ิ  ชูศรี สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  ชูศรี  
๑๑. นางสาวจิตรา  นวลทอง สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 6 จิตรา  นวลทอง  
๑๒. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 7 สมคิด  สุดสนิท  
๑๓. นายอรรถพล  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 8 อรรถพล  สุขเสน  
๑๔. นางวิน  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 8 วิน  สุขเสน  
๑๕. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ 9 ปราโมทย์  บุญเสน  
๑๖. นายสุทิน  สงหน ู สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ ๑0 สุทิน  สงหน ู  
17. นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนอื หมู่ที่ ๑0 แสงอาทติย์  คงสุวรรณ  
18. นายสมัคร  หนจูีน เลขานุการสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัคร  หนจูีน  

 

ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   12   คน 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายธนง  จันแดง นายก อบต.วังมะปรางเหนือ ธนง  จันแดง  
๒. นายอาคม  คงสุวรรณ รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ อาคม  คงสุวรรณ  
๓. นางจิราพร  แสงหิรญั รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ จิราพร  แสงหริัญ  
๔. นางกิตติญา  อินจันทร ์ เลขานุการนายก อบต. กิตติญา  อินจันทร ์  
5. นางสาวเวนิส  ชายเกต ุ ปลัด อบต. เวนิส  ชายเกตุ  
6. นางนริศรา นุ่นชูผล รองปลัด อบต. นริศรา นุ่นชูผล  
7. นางรัตนา ว่องวรานนท ์ หัวหน้าส านักปลัด รัตนา ว่องวรานนท ์  
8. นายนิรันธ์  เวชโสม ผอ.กองช่าง นิรันธ์  เวชโสม  
9. นายบุญเรศ  หนูขาว ผอ.กองคลงั บุญเรศ  หนูขาว  



๒ 
 

 

/10...... 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
10. น.ส.ทัศนีย์  วิเชียรโชต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทัศนีย์  วิเชียรโชติ  
11. นายประวุธ  หมื่นลึก นักทรัพยากรบุคคล ประวุธ  หมื่นลกึ  
12. นางปุณิกา  หมื่นอักษร นักจัดการงานทั่วไป ปุณิกา  หมื่นอักษร  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น.   
นายเศกวิชัย สุขเสน สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านคณะผู้บริหาร ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาการประชุมแลว้ 
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม

นายเศกวิชัย สุขเสน  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลวังมะปรางเหนอื 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 แนะน านักทรัพยากรบุคคล 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคล แนะน าตัวเองครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประวุธ  หมื่นลึก  กระผมนายประวุธ หมื่นลึก ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กระผมมีความยินดี 
นักทรัพยากรบุคคล ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎธานี และยินดีที่จะ
ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มที่  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว(การประชุมสภาอบต.วังมะปรางเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์  2564)   

นายเศกวิชัย สุขเสน            ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านพิจารณาตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่   
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 17 เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง  (1.ประธานสภาฯ) 
 ไม่มาประชุม   - ท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
 3.1 เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซื้อหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
ประธานสภาฯ   
นายสมัคร หนูจีน    กระผมขอต้ังกระทู้ถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหน้ากากอนามัยและเจล  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 แอลกอฮอล์ล้างมือ ถ้าซื้อ เรามาแบ่งใส่ถุง เป็นผ้าขณะมานั่งแบ่งถ้ามีเช้ือก็น่าจะติด 

กระจายกันไปทั่วโอกาสที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติท่านไม่เ ห็น
ความส าคัญเลยเหรอ  ถ้าท่านซื้อตามท้องตลาด ต้องได้ราคาถูกกว่านี้แน่นอน เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ หลอดละ 59 บาทท ผมให้ไปซื้อเลยตอนนี้ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ล้าง



๓ 
 

 

มือราคาหลอดละ 59 บาทแน่นอน ท่านผู้บริหารไม่ได้ดูเลย ท าฏีกา ก็มีแต่เร่งรัด ไม่มี
ซองเทียบเคียงราคา น่าจะซื้อให้ถูกกว่าน้ี หลายครั้งบ่อยครั้ง ผมไม่ได้คิดค้านไม่ให้ซื้อไป 

/ปล่อย..... 
 ปล่อยข่าวให้ชาวบ้านว่าผมไม่ให้ซื้อ ท่านเอาวิกฤตมาหาผลประโยชน์ใส่กระเป๋าตัวเอง 

ในต าบลวังมะปรางเหนือมีคนป่วยติดโควิดด้วย  ผมถามวันน้ีให้ท่าน มีจิตวิญญาณบ้าง มี
ผลประโยชน์ ไม่ใช้ผลประโยชน์เกิดข้ึนกับตัวเอง 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง  ขอตอบกระทู้ถามแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 
นายก อบต.    ประเด็นท่ี 1 รายละเอียดวิธีการจัดซื้อ  

1. การด าเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแลกอฮอล์ลา้งมือ เป็นการจัดซื้อตาม 
“โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ซึ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลวังมะปรางเหนือ 
ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 164,500 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ด าเนินการโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

2. วิธีด าเนินการจัดซื้อ โดยชมรม อสม.ต าบลวังมะปรางเหนือ ตกลงซื้อขายกับผู้ขาย 
(ด าเนินการโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ไม่ใช้ระเบียบของทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ แต่ใช้ระเบียบของกองทุน สปสช.) 

3. รายละเอียดการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุตามโครงการ จ านวน 3 รายการ ดังนี ้
(1) หน้ากากอนามัยแผ่นกรอง 3 ช้ัน จ านวน 1,028 กล่องๆละ 50 บาท เป็น

เงิน51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัทเอสทีแอล โล
จิสติกส์ แอนด์แมเนจเม้นท์ จ ากัด กทม. 

(2) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% ขนาด 50 มิลลิลิตร จ านวน 1,900 ขวดๆละ 
59 บาท เป็นเงิน 112,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) จากบริษัทเอสทีแอล โลจิตสิกส์ แอนด์แมเนจเม้นท์ จ ากัด กทม. 

(3) ถุงใสบรรจุวัสดุ จากร้านธนธัญ เลขที่ 230/1 หมู่ที่ 7 ต.วังมะปรางเหนือ 
- ค่าถุงใส ขนาด 5 x 9 นิ้ว จ านวน 9 แพ็ค เป็นเงิน 360 บาท 
- ค่าถุงใส ขนาด 7 x 14 นิ้ว จ านวน 16 แพ็ค เป็นเงิน 640 

   ประเด็นท่ี 2 งบประมาณการจัดซื้อ 
งบประมาณด าเนินการจัดซื้อ จ านวนทั้งสิ้น 164,500 บาท (หนึ่งแสนหก

หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   ประเด็นท่ี 3 การด าเนินการมอบให้ผู้รับผิดชอบ 

- การด าเนินการบรรจุหบีหอ่วัสดุหน้ากากอนามัยและเจลลา้งมือ เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่
ครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและอสม. เจ้าหน้าที ่
อบต.วังมะปรางเหนือ จัดแยกจ านวนตามจ านวนครัวเรือน รายหมู่บ้าน 
- การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้วด าเนินการ
โดยผู้แทนอสม.หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 ต าบลวังมะปรางเหนือ น าไปแจกจ่ายแก่ประชาชน
ทุกครัวเรือนเพื่อทันกับสถานการณ์ 



๔ 
 

 

 
/ท่ีมาของ..... 

 
ท่ีมาของการจัดซื้อ 
 ข้อ (1) วันที่ 19 เมษายน 2564 ได้รับแจ้ง Time line ของผู้ติดเช้ือโควิด-
19 เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และเข้ามาติดต่อในอาคารที่ท าการ อบต.วังมะปรางเหนือ 
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานใน อบต.วังมะปรางเหนือ ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 
 ข้อ (2) วันที่ 28 เมษายน 2564 สถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 
พื้นที่ต าบลวังมะปรางเหนือ พบผู้ติดเช้ือ จ านวน 2 ราย  สถานการณ์ในจังหวัดตรัง 
พบผู้ป่วย 23 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 94 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในประเทศไทย 
ผู้ติดเช้ือ 2,012 ราย ผู้ป่วยสะสม 61,699 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน 
 ข้อ (3) โรคติดเช้ือโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและสุขภาพของประชาชนแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว แนวทางการป้องกัน คือ 
(การสวมหน้าหากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างไม่อยู่ในที่แออัด) 
 ข้อ (4) การจัดกาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นเรื่อง
จ าเป็นและควรเร่งด าเนินการเนื่องจากเปน็ช่วงที่การแพรร่ะบาดในประเทศไทยกลบัมา
แพร่ระบาดทั่วประเทศและเป็นช่วงขาข้ึน ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
และการฉวยโอกาสปรับราคาสูงข้ึนของผู้ประกอบการ จึงจ าเป็นจะต้องรีบด าเนินการ
จัดหาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค 
 ข้อ (5) อบต.วังมะปรางเหนือ มีหน้าที่ต้องท า ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 
67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับ “อบต.วังมะปรางเหนือ” 
ขณะนั้นเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสถานการณ์ของโรค ปลูกจิตส านึก  
และสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันตนเอง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยป้าย
ประชาสัมพันธ์ “ชาววังมะปรางเหนือ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”  “อยู่บ้านหยุดเช้ือ 
เพื่อชาติ” พร้อมให้ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเช้ือ เมื่อ
จ าเป็นต้องออกจากบ้าน 

2) แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ “วิธีปฏิบัติตน เมื่ออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง”  
และ “หลักเกณฑ์ก าหนดให้ประชาชนต้องไปรับการตรวจหาเช้ือโควิดเมื่อตกเป็นกลุ่ม
เสี่ยง” เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน 

3) การจัดหาหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้แก่ 
ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันโรคกรณีที่จ าเป็นต้องออกจากบ้าน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในช่วงเกิดโรคระบาดและเศรษฐกิจตกต่ า 
แนวทางการจัดซื้อ 
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ อนุมัติงบประมาณแผนงาน

กองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) กิจกรรมกรณีเกิดโรค
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ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.วังมะปรางเหนือ จ านวนเงิน 180,000 บาท 
เพื่อด าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 

/2. เกิดสถาน..... 
2. เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในพื้นที่ 

ต าบลวังมะปรางเหนือและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง และประเทศไทยก าลัง
รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน กองทุนหลักประกันสขุภาพ อบต.วังมะปรางเหนอืจงึ
อนุมัติงบประมาณ “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล
วังมะปรางเหนือ งบประมาณ 164,500 บาท เพื่อด าเนินการจัดหาหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

3. การด าเนินการจัดซื้อ โดยชมรม อสม.ต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นการด าเนินการ
โดยกลุ่มองค์กรประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วในการจัดซื้อ (ทันต่อ
สถานการณ์โรคระบาด) และเป็นไปตามระเบียบส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

ผลท่ีได้รับ  สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต าบล
วังมะปรางเหนือได้ทันท่วงที 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
ประธานสภาฯ   
นายสมัคร หนูจีน    ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ตอบ แต่ที่ท่านตอบไม่ตรงกับค าถามที่กระผมถามไป  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1  กระผมไม่ได้ถามถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กระผมสอบถามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างการสรรหาหน้ากาก เจลล้างมือกระบวนการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้สินค้ามี
คุณภาพและราคาประหยัด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ไม่ใช่แก่ท่านผู้บริหาร 
ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ ท่านควร
ตรวจสอบ พิจารณาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด 

นายเศกวิชัย สุขเสน   ผู้บริหารตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ ตามที่ได้ย่ืนกระทู้เรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาฯ ที่ยื่นถามรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสรรหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ  

มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปราย
แล้ว จะได้ขอความเห็นชอบเพื่อลงมติต่อไป   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
นายก อบต.     โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่  
   (1) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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 1.1 โต๊ะท างานระดับ 3 – 6 จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

/- มีขนาด..... 
 
 

    - มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร 
    - ยาวไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร 
    - สูงไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร  
    - มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก 
    - ผลิตจากเหล็กคุณภาพช้ันดี 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563) 
1.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,900 บาท (แปดพันเก้ารอ้ย
บาทถ้วน) เพื่อใช้ในการประปาส าหรับจดมาตรวัดน้ าและช าระค่าน้ าประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือคุณลักษณะพื้นฐานสมาร์ทโฟน 
(โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - จอแสดงผล IPS-LCD 24-BIT (16 ล้านสี) 
  - จอแสดงผลมีรูส าหรับกล้องหน้า (Punch-Hole Display) 
  - อัตราการสัมผัสหน้าจอ 90 เฮิรตซ์ (Refresh Rate 90Hz) 
  - กว้าง 6.5 นิ้ว (แนวทะแยง) 
  - ความละเอียด 720 x 1600 พิเซล (270 ppi) 
  - หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass 
  - กรอบพลาสติก – ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)  
  - ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (GyroscopeX 
  - ปรับมุมมองการแสดงผลอัตโนมัติ (Orientation)  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563) 
1.3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

    - มีมือจับชนิดบิด 
    - มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563) 

   (2) ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จ านวน 2 เครื่อง เงินงบประมาณ 44,000 
บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
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  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

/2) ในกรณี..... 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า      
8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-  มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ 
Blutooth 

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 จ านวน 65,300 บาท (หกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจากการเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว ส าหรับเหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องจัดซื้อขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงครับ   

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเรศ หนูขาว  เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย 
ผู้อ านวยการกองคลัง สมปอง หมู่ที่ 7 โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว สาเหตุของ

  งบประมาณที่เหลือจ่ายสืบเนื่องจากการประมูลแข่งขันราคาตามระบบอิเล็กทรอนิก มี 
การต่อรองราคาต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ กองคลังจึงโอนเงินเหลือจ่ายมาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. โต๊ะท างานระดับ 3 – 6 จ านวน 1 ตัว ทดแทนตัวเก่าที่ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ 
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จ านวน 1 เครื่อง รองรับการจัดเก็บค่าน้ าประปา 

สืบเนื่องจากกองคลังส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทันสมัยมากข้ึน ได้เรียนรู้การจัดเกบ็
ค่าน้ าประปาผ่านระบบ Real-Time System  
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3. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ เอกสารกองคลังจ าเป็นต้องจัดเก็บเพื่อรองรับ
การตรวจสอบจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เพิ่ม 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จ านวน 2 เครื่อง เพื่อความพร้อมในการ
ท างานบริการแก่ประชาชน เครื่องเก่าไม่รองรับระบบใหม่ๆ ต้องเพิ่มระบบ
ประมวลผลให้ตรงกับระบบออนไลน์ 

/นายเศกวิชัย..... 
นายเศกวิชัย สุขเสน   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปราย 
ประธานสภาฯ  แล้วขอมติต่อไป   
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ  16 เสียง 

ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง  (1.ประธานสภาฯ 2.นายอภิโชค ชนะมาก) 
ไม่มาประชุม - ท่าน 

4.1 ญัตติการพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   
ประธานสภาฯ 
นายธนง  จันแดง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นายก อบต.   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าทีใ่น
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น 

   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

   แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ก าลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่ และมีผู้ติดเช้ือเป็นจ านวนมาก
และได้ แพร่ ระบาดไปอย่ าง รวดเ ร็ ว  จึ ง ขอยกเ ว้นการ ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 วรรคสอง ไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง จังหวัดตรังพิจารณาแล้ว อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือ ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถ่ิน กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และการจัดท าแผนพัฒนา
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ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ตามหนังสือจังหวัดตรัง 
ที่ ตง 0023.3/5553 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564        

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณวิปริษณ์ พลบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ        
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 1   
 

/นายวิปริษณ์...... 
 
นายวิปริษณ์ พลบุญ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 1 ระยะทาง  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 150 เมตร กระผมขอเสนอให้รวมเป็นโครงการการเดียวกับโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทอนแจ้ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 150 เมตร เพราะเป็นเส้นทางเดียว
เช่ือมต่อติดกัน เพราะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท าระยะทางเพียง 150 
เมตร ชาวบ้านสอบถามผ่านมาทางกระผมตลอด “จะท าท าไมแค่ 150 เมตร ไม่ได้
อะไรเลย ไม่ได้สร้างความสะดวกสบายในการสัญจร”    

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
ประธานสภาฯ 
นายสมัคร หนูจีน     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันน้ี ฝ่ายบริหารได้จัดท า ร่าง  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2564-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 เสนอ

ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ กระผมได้อ่านท าความเข้าใจ และพิจารณาโครงการที่
บรรจุในเล่ม กระผมรู้สึกแปลกใจที่โครงการที่บรรจุ ไม่ตรงกับที่หมู่บ้านเสนอมายัง
อบต. เพื่อบรรจุในแผนฯ ซึ่งโครงการที่ทางหมู่บ้านประชุม จัดล าดับความส าคัญ ความ
เดือดร้อนและส่งรายละเอียดมายังท่านผู้บริหาร ไม่ได้รับความส าคัญ ความใส่ใจ
พิจารณาบรรจุในแผนฯ เลย  

   การจัดท าแผนฯ ครั้งนี้ไม่มีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านประชุมและ
คัดเลือกโครงการ ปัญหาความเดือดร้อน จัดล าดับและเสนอเหมือนทุกครั้ง แต่จะให้
ผู้ใหญ่บ้านจัดส่งโครงการปัญหาความเดือดร้อน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนฯ เมื่อจัดท า
เป็นร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2564-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
1/2564 ข้ันตอนต่อไปจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการเป็นคนละ
ชุดกับคณะกรรมของหมู่บ้าน ท าให้โครงการมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จัดล าดับ
ความส าคัญ ความเดือดร้อนใหม่ จากปีนี้ ไปเป็นปีอื่น กลายเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน คน
ละเรื่องไปหมด ไม่ตรงตามที่ประชาชนเสนอ กระผมอยากทราบใช้ระเบียบ กฎหมาย
ฉบับไหนมาเปลี่ยนแปลง จัดล าดับใหม่หมด กระผมเช่ือว่าไม่ใช่เฉพาะโครงการของหมู่
ที่ 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลง จัดล าดับความส าคัญใหม่ หมู่อื่นๆ ก็คงจะเช่นกัน การ
ประชุมคณะอนุกรรมการระเบียบวาระการประชุมก็ไม่มี รายงานการประชุมที่แสดงว่า
ใครเป็นคนเสนอ ใครเป็นคนพิจารณาจัดล าดับความส าคัญใหม่ก็ไม่มี มี เพียงแต่ช่ือ
คณะกรรมการ ท่านท าแบบนี้ท าเพื่ออะไร ซึ่งก็มองได้ชัดว่าเป็นเพียงนโยบาย เพียง
ความคิด ความอ่านของท่านเท่านั้น ท่านผู้บริหารคิดเอาเองว่าจะท าโครงการไหนก็ได้ 
ปีนี้จะจ่ายขาดเงินสะสมจัดท าโครงการก่อสร้างถนนเส้นเดียวกัน เปลี่ยนระยะทางให้
สั้นลงเหลือเพียง 120 เมตร งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท ปีหน้าค่อยท าเพิ่มอีกถนน
เส้นเดิมอีกร้อยกว่าเมตรงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท ซึ่งเป็นการซอยระยะทางแบบ
นี้และงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาทมาโดยตลอด กระผมอยากทราบเหตุผลท่าน
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ผู้บริหารว่าท าไมถึงต้องแบ่งท าทีละร้อยกว่าเมตรตลอด งบประมาณแต่ละโครงการไม่
เกินห้าแสนบาท สังเกตข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2564 ก็เช่นกัน ก่อสร้างถนน
ร้อยกว่าเมตร งบประมาณไม่เกินโครงการละห้าแสนบาท ท าไมไม่พิจารณาความส าคัญ 
ความเดือดร้อน ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ใช้ถนนในการสัญจร เส้นไหน 
หมู่ไหนที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดก็พิจารณางบประมาณให้ตลอดสายไปเลย น่าจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดและประชาชนน่าจะพอใจมากกว่า  

/มีวิธีการ..... 
มีวิธีการมากมายในการพิจารณาปรึกษาสมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่ให้ร่วมกันพิจารณา
ปัญหา หมู่ไหนเดือดร้อนมาก หมู่อื่นที่ไม่เดือดร้อนเห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างถนนตลอดสายให้หมู่อื่นก่อนไหม เพราะสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านก็เข้าใจดีว่า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถ
ท าถนนตลอดทั้งเส้นในทุกๆหมู่บ้านได้ แต่ท่านก็ไม่เลือกวิธีนี้  ปีหน้าก็ให้หมู่อื่นอีก เมื่อ
ได้ก่อสร้างถนนตลอดทั้งเส้น ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวได้ตรงจุด ชาวบ้าน
ก็ช่ืนใจ มีความสุข สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่ก็เห็นด้วย ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์
อย่างเต็มที่ และท่านไดพ้ิจารณาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
จริงจัง  

   การประชุมเพื่อจัดท าเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ต่อไปประชาชนก็จะไม่เห็น
ความส าคัญในการประชุม เพราะมติเห็นชอบที่ประชาชนเสนอไม่ได้รับการบรรจุใน
แผน ไม่ได้รับความส าคัญจากฝ่ายบริหาร เปลี่ยนอันดับความส าคัญ ความเดือดร้อนที่
พี่น้องประชาชนเสนอตามอ าเภอใจของท่านไปหมด ประชาชนระบุความเร่งด่วนให้ท า
ปีนี้ ท่านปรับไปใส่ปีถัดไปหมด แต่ถ้าการเปลี่ยนล าดับเป็นความต้องการที่เสนอมาจาก
ชาวบ้านผู้ใหญ่มีการส่งหนังสือเป็นเอกสารมายังท่านผู้บริหารเพื่อขอเปลี่ยนแปลง แต่
กระผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนฯ ผู้ใหญ่บ้านไม่มีหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลง ท่านใช้ระเบียบอะไรในการเปลี่ยน  

   ท่านผู้บริหารอ้างสถานการณ์โควิด ไม่สามารถจัดประชุมกรรมการได้ ซึ่งยังคง
มีวิธีการอีกมากมายในการสอบถามความคิดเห็น กระผมขอฝากให้ท่านคิดในส่วนนี้
ด้วย  

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
1/2564 โครงการก่อสร้างถนนท่านปรับเปลี่ยนระยะทางให้เหลือร้อยกว่าเมตร 
งบประมาณก็ไม่เกิน ห้าแสนบาท ท่านท าเช่นน้ีเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ของประชาชน
จริงๆหรือ หรือเพื่อประโยชน์ของท่าน กระผมขอเอ่ยนามท่านวิปริษณ์ พลบุญ สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ 1 ในการก่อสร้างถนนควรค านึงถึงระยะทาง หากท าครั้งละร้อยกว่า
เมตร ประชาชนก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อยให้ประชาชนเลย  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   
ประธานสภาฯ  
นายธนง จันแดง   กระผมขอตอบเป็นรายบุคคล ส าหรับรายละเอียดโครงการที่หมู่ที่ 1  
นายก อบต.   รายละเอียดโครงการจากการประชุมเวทีประชาคมซึ่งเป็นการจัดประชุมเมื่อหลายปีที่

ผ่านมา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ปัจจุบันน้ีโครงการที่บรรจุ
ในแผนฯ ได้ด าเนินการไปเกือบหมดแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
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เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ตอนนี้ไม่มีโครงการที่อยู่ในปี 2565 เลย และต้องปรับแผนปี 
2564 เตรียมรองรับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
และเตรียมพร้อมหากมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจะได้มีโครงการ
รองรับพร้อมส่งขอรับงบประมาณ  

 
/โครงการ..... 

   โครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นโครงการจากปัญหาความ
เดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนเสนอมายังองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ถาม
ว่าการเปลี่ยนแปลงแผนฯ นายกฯ มีอ านาจสามารถท าได้หรือไม่ กระผมขอตอบว่า 
นายกฯ มีอ านาจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพราะการท าแต่ละครั้งจะอยู่ภายใน
กฎระเบียบตามนโยบายที่ก าหนด ไม่ได้ท าตามอ าเภอใจของนายกฯ เอง 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
ประธานสภาฯ 
นายสมัคร หนูจีน     ตามที่กระผมได้สอบถามก่อนหน้านี้เป็นการตั้งค าถามง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ไม่ล าบาก กระผมถามว่าท าไมโครงการที่ชาวบ้านเสนอปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วน

ให้ท่านช่วยเหลือ จัดล าดับให้บรรจุในป ีพ.ศ.2564 แต่ท่านผู้บริหารเปลีย่นให้บรรจใุน
ปี พ.ศ.2565 ,2566 และ2567 ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ตรงกับมติที่ชาวบ้าน
ได้ประชุมจัดล าดับความส าคัญ ความเดือดร้อน  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ    
นายธนง จันแดง   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในครั้งนี้หากศึกษาดูจะเห็นว่ามีการ 
นายก อบต.    บรรจุไว้ครบทุกปี 1 โครงการได้ใส่ไว้ ทั้ง ปีพ.ศ.2564 - 2565 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ   
นายสมัคร หนูจีน     ท่านผู้บริหารตอบก็ถูกต้องโครงการได้บรรจุ แต่ท่านตอบไม่ตรงประเด็น ท่าน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 อธิบายแผนพัฒนาท้องถ่ิน เล่มนี้ท่านได้ปรับปรุงแล้ว แต่แผนพัฒนาท้องถ่ินอื่นที่ท่าน

ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน โครงการแต่ละโครงการไม่ตรงกับที่ชาวบ้านเสนอ บางโครงการ
เสนอก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทางตลอดสาย แต่ท่านเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีต 
ระยะทางร้อยกว่าเมตรงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณอภิโชค ชนะมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ     
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 2   
นายอภิโชค ชนะมาก     โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสาย บางนาว-ใสยูง ระยะทาง 1,130  
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เมตร งบประมาณ 3,400,000 บาท เปลี่ยนเป็น ระยะทาง 500 เมตร งบประมาณ 

1,250,000 บาท กระผมขอทราบว่าใครเสนอขอเปลี่ยนแปลง 
    โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2 ได้งบประมาณสามแสนกว่าบาท กระผม

ไม่ทราบว่าหมู่ที่ 2 เป็นปรปักอะไรกับท่านผู้บริหารหรือเปล่า  
   ส าหรับโครงที่มีการปรับเปลี่ยน ท าไมต้องปรับเปลี่ยนโครงการให้อยู่ใน

งบประมาณไม่เกินโครงการละห้าแสนบาท กระผมฝากเป็นข้อคิดถึงเพื่อนๆ สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านด้วยครับ 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
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ประธานสภาฯ   
 
 

/นายธนง..... 
 
 
นายธนง จันแดง   ด้วยงบประมาณด้านการลงทนุขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
นายก อบต.   มีจ านวนจ ากัด แต่ละปีประมาณสามล้านกว่าบาท ในขณะที่ต าบลวังมะปรางเหนือมี

ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน กระจึงต้องพิจารณาการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้ได้กระจายครบ
ทุกหมู่บ้าน การพัฒนาก็ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน  

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณด้านการลงทุนประมาณสามล้านกว่า
แต่ปี 2565 แนวโน้มของต้นทุนการผลิตน่าจะปรับสูงข้ึน กระผมจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนฯ ปรับโครงการฯ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาได้
ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ด้วยงบประมาณด้านการลงทุนที่มีจ ากัดท าให้ต้องมีการปรับ
โครงการและทยอยก่อสร้างถนนทีละเล็กละน้อย เพราะหากท าทีเดียวทั้งเส้นหมู่บ้าน
อื่นก็จะไม่ได้ท าอะไรเลย ถนนบางเส้นจึงท า 2-3 ครั้งที่ละร้อยกว่าเมตร โครงการ
พัฒนาไม่ได้มีแค่โครงการก่อสร้างถนน ยังมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ชาวบ้านที่สัญจรยามค่ าคืน เรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
ต้องวางแผนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพราะเรื่องน้ าเป็นปัญหา
ส าคัญของประชาชนมากๆ  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือ  
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 10   
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ    โครงการก่อสร้างถนน กระผมเคยเสนอผ่านสภาฯ แห่งนี้หลายครั้งแล้ว หากมี 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 งบประมาณน่าจะด าเนินการก่อสร้างให้ตลอดสาย ในฐานะสมาชิกสภา อบต. กระผม

คิดว่าการเป็นสมาชิกสภาในการพัฒนาจะต้องมีจิตพัฒนาในภาพรวมทั้งต าบล ไม่ใช่
ผลักดันแต่หมู่บ้านของตัวเองเท่านั้น หากการจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งพิจารณา
สนับสนุนหมู่ที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน หมู่อื่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
กระคิดว่าเหมาะสมครับ การก่อสร้างถนนจะได้ท าให้ตลอดสายผู้ได้รับผลประโยชน์ก็
คือประชาชนได้รับอย่างเต็มที่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านได้  แต่ถ้า
ท่านสมาชิกสภาฯ พูดว่าไม่ได้งบประมาณพัฒนาหมู่บ้านตัวเองไม่ยอมต้องท าให้
หมู่บ้านของตัวเองด้วยโดยวัตถุประสงค์ต่างๆ หรือเพื่อหาเสียงเพื่อให้ชาวบ้านถูกใจใน
ผลงานของท่าน กระผมคิดว่าเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้ 

นายเศกวิชัย สุขเสน  ขอเชิญคุณอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ       
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 8   
นายอรรถพล สุขเสน    โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 8 กระผมขอแสดงความยินดีด้วย ได้มีการ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ปรับปรุงแผน ระยะทางที่ด าเนินการ 200 เมตร แต่กระผมขอน าเรียนว่าถนนเส้นที่

บรรจุในแผนฯ เป็นเส้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความต้องการ ไม่เดือดร้อน แต่ถนนเส้นที่
ชาวบ้านเดือดร้อนที่ เสนอมาท่านผู้บริหารไม่ได้น ามาบรรจุจัดสรรงบประมาณ 
เหมือนกับการท าดี แต่ท าผิดที่ ผิดทาง ท าไมไม่ท าตามมติประชาคมของชาวบ้านที่ได้
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เสนอโครงการเข้ามา มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเดือดร้อน ความต้องการ ความ
เร่งด่วนในการพัฒนา แต่ไม่ได้รับความส าคัญในการแก้ไข 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ  

/นายธนง..... 
 
 
นายธนง จันแดง   ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ทราบ ถนนเส้นที่ท่านกล่าวถึงได้มีการ 
นายก อบต.   ด าเนินการไปแล้ว และยังอยู่ในช่วงประกันสัญญา ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใดๆ 

ในขณะนี้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถนนเส้นอื่นมาทดแทน 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10  
ประธานสภาฯ  
นายสุทิน สงหนู     ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 1/2564 เท่าที่กระผมได้อ่านศึกษารายละเอียด กระผมขอเรียกแผนน้ีว่า แผนสอดไส้ 

แผนเสาะหาผลประโยชน์ สามารถพูดได้เต็มปากเลย บางโครงการที่ตั้งตามประชาคม
หมู่บ้านก็จะเป็นโครงการใหญ่ๆ บรรจุในปี พ.ศ.2565 ในปีถัดไปทั้งหมด แต่โครงการ
ที่กระผมคิดว่าสอดไส้จะบรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564 ทั้งหมด โครงการจะมีงบประมาณไม่
เกินห้าแสนบาทเกือบทั้งหมด ตอบโจทย์ได้ชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่ออะไร ต้องการอะไร ซึ่งไม่ใช่ค าตอบที่ท่านผู้บริหารตอบ ที่ท่านบอกเพื่อ
เดินไปพร้อมๆกัน โครงการก่อสร้างถนนแต่ละสาย ระยะทาง 100 – 150 เมตร 
งบประมาณไม่เกินโครงการละห้าแสนบาท ตั้งไว้เพื่อต่อรองกับผู้รับเหมาอีกรึเปล่า
เพราะระเบียบได้เปิดช่อง ผู้บริหารสามารถท าการบางอย่างได้ ท่านผู้บริหารจะช้ีแจง
ว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอก็คงไม่ใช้ เพราะโครงการที่ปรับเหลืองบประมาณไม่เกินห้า
แสนก็เพื่อน าเงินสะสมมาจ่ายขาด ขอเอ๋ยนามนายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ เพื่อสมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ 10 แสดงเจตจ านงยอมเสียสละงบประมาณพัฒนาหมู่ที่ 10 หากต้อง
ก่อสร้างถนนเส้นละร้อยกว่าเมตร งบประมาณไม่เกินห้าแสน ให้หมู่อื่นที่เดือดร้อนและ
สามารถจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนได้ตลอดเส้นจะดีกว่าเพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด ได้รับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่ท่านท า 
ท่านคิด ท่านจัดสรรงบประมาณโครงการละไม่เกินห้าแสนบาท ใครกันแน่ที่ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถตอบได้เลย ถ้าเป็นผม ผมขอแจ้ง ณ ที่นี้เลย ผมไม่เอา
ครับ  

   เมื่อเข้าสู่กระบวนการด าเนินการ มีการยื่นราคาประมูลโครงการ ผู้ยื่นประมูล
มีการแข่งขันด้านราคา โครงการละ 500,000 บาท ยื่นราคาแค่ 3 แสนกว่าบาท 
งบประมาณที่เหลือก็ตกเป็นเงินสะสม 

   ในการปรับแผนฯ มีการปรับโครงการให้มีงบประมาณโครงการละไม่เกินห้า
แสนบาท โดยให้เหตุผลเพื่อการกระจายงบพัฒนาได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่ลึกๆแล้วคนที่
ได้รับผลประโยชน์น่าจะเป็นผู้บริหารได้รับมากกว่าชาวบ้านที่เดือดร้อน ทุกคนรู้ดีแต่ไม่
พูด ในครั้งนี้กระผมขอพูดเพราะเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว หลายปีแล้ว ที่เป็นแบบนี้ 
ท่านเข้ามาเพื่อบริหาร เพื่อพัฒนาต าบล ไม่ใช่เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ แสวงหา
ผลประโยชน์ กระผมขอเสนอให้ถอน ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
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เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 น าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ ไม่ใช้ตั้งเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แต่ถ้าเป็นแบบนี้กระผมคิดว่าไม่เห็นชอบ  

   โครงการก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร แคบมากรถขับสวนกันล าบากมากแทนที่
จะแก้ปัญหากลับเป็นสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดข้ึนอีก กระผมขอฝากในครั้งต่อไปขอให้
เขียนแบบความกว้างของถนน 5 เมตรเป็นอย่างต่ า ชาวบ้านจะได้รับความสะดวก 
สัญจรอย่างปลอดภัยข้ึน  

/การ...... 
   การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่านควรจะแจ้งให้

สมาชิกสภา ทุกหมู่บ้านร่วมพิจารณาโครงการ การบรรจุโครงการในปีต่างๆ เห็นชอบ
หรือไม่ เหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความ
เร่งด่วนในการช่วยเหลือให้ชาวบ้านพึงพอใจ ท่านต้องตอบให้ได้นะครับ 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ  
นายธนง จันแดง   ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.กล่าวถึงกระผมในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
นายก อบต.   ท้องถ่ิน กล่าวหาว่ามีผลประโยชน์สอดไส้ กระผมขอกราบเรียนถ้ามีกระผมได้รับ

ผลประโยชน์จากที่ท่านกล่าว ชีวิตความเป็นอยู่ของกระผมสถานภาพของกระผมน่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอน แต่ท่านสมาชิกฯ สามารถตรวจสอบได้เลยครับใน
ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของกระผมก็ยังคงเป็นเช่นเดิม ก่อนเข้ารับต าแหน่งเป็นเช่นไร
ก็ยังคงเป็นเช่นน้ัน 

   ส าหรับที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามว่าท าไมต้องตั้งงบประมาณไม่เกินห้า
แสนบาท ซึ่งถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาแผนฯ ให้ครบถ้วนท่านจะเห็นว่ามีอีกหลาย
โครงการที่งบประมาณเกินห้าแสนบาท ซึ่งโครงการมีหลากหลายทั้งงบประมาณมาก
น้อยสลับกันไป 

   ท าไมเมื่อก่อนทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ มีความรัก สามัคคี ร่วมกันพัฒนา
ต าบลวังมะปรางเหนือไปด้วยกัน ร่วมกิจกรรมเป็นหนึ่งเดียว แต่ปัจจุบันบรรยากาศการ
ท างานไม่ค่อยจะมีความสามัคคีกลมเกลียว 

   ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สอบถามท าไมถึงจัดสรรงบประมาณ
โครงการละ 10 ล้านท าถนนให้ตลอดเส้น กระผมขอน าเรียนว่าถนนบ้างหมู่บ้านมีการ
ด าเนินการก่อสร้างเกือบครบทุกเส้นแล้ว ด้วยวิธีการเก็บเล็กผสมน้อย ท าไปทีละนิดที
ละหน่อยสุดท้ายก็ได้ถนนตลอดเส้น เพราะจะจัดสรรงบประมาณให้หมู่ใดหมู่หนึ่งก็
ไม่ได้ หมู่บ้านอื่นก็รอการพัฒนาเช่นกัน ปัญหาความเดือดร้อนก็รอการช่วยเหลือแก้ไข 
จึงต้องมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 

   การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีหน่วยงานจาก
ภายนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี และไม่เคยเจอข้อผิดพลาด ถ้ากระผม
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจริงหน่วยตรวจสอบก็ต้องตรวจเจอบ้างแล้ว แต่ก็ไม่เคยมี
ข้อท้วงติงเลย  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10  
ประธานสภาฯ   
นายสุทิน สงหนู     ขอบคุณท่านนายกฯ ที่กรุณาตอบข้อซักถามของกระผม ถึงแม้ค าตอบจะตอบ 
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ส.อบต.หมู่ท่ี 10 แบบเลี่ยงๆ ปฏิเสธนิดๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครยอมรับในเรื่องที่ตัวเองปฏิบัติ
จริง  

   โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล บริเวณสามแยก
บ้านนายประนอมเดชสงค์ หมู่ที่ 10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลจากประสบการณ์ที่
ผ่านมามักพบปัญหาในการด าเนินการบ่อยครั้งมากคือ เมื่อเข้าด าเนินการเจาะบ่อ
บาดาลแล้วบริเวณที่ระบุจุดไม่พบน้ า เจาะแล้วน้ าไม่เพียงพอ ส่งผลให้โครงการดังกลา่ว
ต้องพับตกไป ทางฝ่ายบริหารได้มแีนวทางแก้ไขปัญหาซ้ าซากนี้บ้างหรือไม่ ได้หาวิธีการ 

 /รองรับ..... 
 รองรับเพื่อให้สามารถก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้เรียบร้อยบ้างหรือไม่ 

เพราะปัญหานี้เจอทุกหมู่บ้าน จะเป็นไปได้หรือไม่จะมีการตั้งงบประมาณแยกโดยตั้ง
งบประมาณส าหรับการด าเนินการทรณีฟิกสิกก่อน เมื่อเจอน้ าแล้วมาตั้งงบประมาณ
ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในล าดับต่อไป หรือทางฝ่ายบริหารได้สั่งการให้กองช่าง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาซ้ าซากนี้บ้างแล้วยัง 

   ส าหรับ ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 กระผมขอให้ปรับโครงการใหม่ แล้วน ามาเข้าสภาฯ เพื่อเห็นชอบใน
ครั้งต่อไป 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือ        
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 10   
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ   กระผมเป็นสมาชิกสภา อบต. ประมาณ 8 -9  ปี กระผมส ารวจปัญหาความ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 เดือดร้อน ความต้องการของชาวบ้านมาโดยตลอด กระผมทราบดีถนนเส้นไหนที่

ชาวบ้านเดือนร้อน ล าบากในการใช้เส้นทางสัญจร เร่งด่วนในการดูแลก่อสร้างให้มี
สภาพที่พร้อมในการสัญจร ถนนทุกเส้นกระผมได้เดินส ารวจด้วยตนเองทุกเส้น ซึ่ง
กระผมคิดว่าท่านผู้บริหารยังไม่เดินส ารวจเส้นทางทุกเส้นเหมือนกระผมด้วยซ้ าไป 
กระผมท างานมุ่งเน้นความเจริญ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3  
ประธานสภาฯ 
นายเชฎฐา สุขเสน   ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
ส.อบต.หมู่ท่ี 3  1/2564 ก่อนการสรุปโครงการน่าจะมีการแจ้งสมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้านเข้าร่วม

พิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนฯ แต่แผนฉบับนี้ท่านผู้บริหารปรับเปลี่ยนตาม
อ าเภอใจของท่าน เพราะหลายโครงการที่ผู้ใหญ่บ้านส่งมายังอบต. เพื่อบรรจุในแผนก็
ไม่มี มีไม่ครบทุกโครงการ  

   โครงการที่เปลี่ยนแปลงใน ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาทเป็นส่วนใหญ่ 
ถ้ามีแค่ 2 – 3 โครงการกระผมก็ยังคงพอจะรบัได้  แต่มันไม่ใช่เกือบทุกโครงการทีป่รบั
โครงการให้เหลืองบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าท่านผู้บริหารนัดสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ร่วมกันพิจารณาโครงการ พิจารณาถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณกระผมก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับเพื่อน
สมาชิกฯ ท่านอื่นที่ยินดีเสียสละงบประมาณของหมู่บ้านตนเองก่อนเพื่อให้โครงการกับ
หมู่บ้านที่เขาเดือดร้อนมากๆ กระผมเองก็เป็นสมาชิกสภาฯ ประมาณ 10 กว่าปี 
กระผมก็ทราบดีถึงขบวนการข้ันตอนการจดัท าแผน กระผมเสนอปญัหาความเดือดรอ้น
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ของพี่น้องประชาชนมาท่านก็ไม่ให้ความส าคัญ โครงการไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าถ้ าเขา
ดินกระผมเสนอผ่านมายังท่านผู้บริหารหลายครั้งท่านก็ ไม่สนใจไม่ให้ความส าคัญใน
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเลย และตอนนี้ถ้ าเขาดินมีพระมาอยู่แล้ว 1 องค์ 
ชาวบ้านก็ไปท าบุญ ตามประเพณีศาสนา กระผมจึงขอฝากท่านผู้บริหารเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะด้วย ให้ช่วยเร่งด าเนินการให้โดยด่วน 

 
/กองช่าง..... 

   กองช่างก็เช่นกระผมแจ้งผ่านท่านผู้บริหารหลายครั้งแล้วการท างานของกอง
ช่าง การลงพื้นที่ส ารวจ หรือผู้รับเหมาเข้าท างานให้แจ้งมายังกระผมด้วย แจ้งมายัง
สมาชิกสภา อบต.ของหมู่บ้านนั้นๆ รับทราบด้วย แต่ก็ไม่เคยปฏิบัติเลย บางครั้งกระผม
ทราบจากชาวบ้าน 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ     
นายธน จันแดง   ตามที่ท่านสามาชิกสภา อบต. เสนอให้กระผมทบทวน ร่าง แผนพัฒนา 
นายก อบต.   ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ใหม่และถอน

การเสนอญัตติในการประชุมสภาฯ กระผมขอแจ้งเรียนว่า กระผมไม่ถอน เพราะห่วง
เวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีระยะเวลาที่จ ากัด ต้องเดินหน้าต่อเพื่อรองรับ
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 หากท่านสมาชิกสภาฯ 
ไม่เห็นชอบ กระผมก็แค่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 แค่รายจ่าย
ประจ า ก็จะไม่มีโครงการพัฒนาบรรจุในข้อบัญญัติฯ  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมคิด สุดสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ         
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 7   
นายสมคิด สุดสนิท   ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
ส.อบต.หมู่ท่ี 7  1/2564 โครงการที่บรรจุครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่งบประมาณแต่ละโครงการมาก

น้อยไม่เท่ากัน การจัดท าแผนฯ แต่ละครั้งฝ่ายบริหารควรแจ้งให้สมาชิกสภาอบต.ทุก
หมู่เข้าร่วมการพิจารณาโครงการของหมู่บ้านด้วย เพราะบางครั้งคณะกรรมการไม่ใช่
ตัวแทนจากทุกหมู่ไม่ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของหมู่บ้าน
อย่างแท้จริง ท าให้โครงการส าคัญๆ ตกหล่นไม่สอดคล้องกับที่ชาวบ้านเสนอลงมติ
เห็นชอบมาจากการประชุมหมู่บ้าน 

   กระผมขอฝากการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วยพระบาท ยังมีบางจุดที่
เป็นจุดเสี่ยง พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ     
นายธน จันแดง   ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่  
นายก อบต.   1/2564 เพื่อนสมาชิกสภาฯ หลายท่านสอบถามท าไมไม่แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่

เข้าประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา 2019 
(COVID – 19) การรวมตัวคนเยอะๆ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ที่ส าคัญสมาชิกสภาฯ ก็เป็น
คณะกรรมการพิจารณาแผน ในบางชุดอยู่แล้ว     

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ    
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นายเชฎฐา สุขเสน   การประชุมในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ไม่สามารถประชุมคนจ านวนมากๆ ได้ แต่ถ้าท่านแจ้งสมาชิกสภาฯ หมู่ละคนลดความ

แออัดก็ได้ แต่ท่านกลับไม่เห็นความส าคัญของสมาชิก เพราะสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่จะ
ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ความต้องการว่าชาวบ้านต้องการให้มีการ
แก้ไขปัญหาเรื่องใดก่อน และส าหรับเรื่องไฟฟ้าสาธารณสายถ้ าเขาดินกระผมก็เสนอ
ผ่านผู้บริหารหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญเลย ท่านผู้บริหาร 

/อ้างการ..... 
อ้างการเตรียมแผนฯ เพื่อรองรับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ช่วงเดือนสิงหาคม แต่กว่าจะถึงสมัยที่ 3 
ยังสามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาแผนฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นายเศกวิชัย สุขเสน มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปรายแล้ว จะได้ 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบเพื่อลงมติต่อไป   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง  7 เสียง  (1.ประธานสภาฯ 2.นายสมัคร หนูจีน  

3.นายอภิโชค ชนะมาก 4.นายเชฏฐา สุขเสน  
5.นางจิตรา นวลทอง 6.นายอรรถพล สุขเสน  
7.นายสุทิน สงหนู) 

 ไม่มาประชุม - ท่าน 

4.2 ญัตติการพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
ประธานสภาฯ    
นายธนง จันแดง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
นายก อบต.   แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนด แผนและ

ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  
มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2559  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน   

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ข้ึน  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้ 
(ช้ีแจงตามรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

นายเศกวิชัย สุขเสน มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปรายแล้ว จะได้ 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบเพื่อลงมติต่อไป   
 
 

/มติท่ี...... 
 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (1.ประธานสภาฯ) 
 ไม่มาประชุม - ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติอ่ืนๆ 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ    
นายสมัคร หนูจีน    ทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือด าเนินการ พิจารณา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1   จากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นส าคัญ ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่ท่านควรพิจารณาให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ในขณะนี้น่าจะเป็นปัญหา
เรื่องระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาค  

โครงการที่ประชาชนเสนอมายังท่านผู้บริหาร ท่านรับปากกับประชาชนเอาไว้
ท่านรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพราะเป็นการเสนอปัญหาความเดือดร้อนจริงๆ 
โครงการที่ประชาชนเสนอจดัล าดับต้นๆ เอาไว้เป็นโครงการขยายระบบประปาหมูบ่า้น
หมู่ที่ 1 บ้านนายอ าพล  แต่ท่านผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณไปท าโครงการขยาย
เขตประปาหมู่บ้านสายโรงรม ซึ่งไม่ตรงกับทีป่ระชาชนประชุมลงมติจัดความส าคัญ แต่
ท่านผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านสายโรง
รม เพราะมีชาวบ้านเข้ามาเขียนหนังสือร้องเรียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือเรื่องขอขยายเขตประปาหมู่บ้านไปยังครัวเรือนที่ขยายเขตไม่ถึง ท่าน
ผู้บริหารได้อธิบายกับชาวบ้านที่มาส่งหนังสือว่าปีนี้งบประมาณมีไม่เพียงพอหากจะ
จัดสรรต้องรองบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2565 แต่ท่านผู้บริหารมีงบประมาณส่วนตัว
ท่านบอกกับชาวบ้านว่าท่านมีเงินเต็มกระเป๋า ชาวบ้านได้ยินก็ดีใจท่านนายกฯ ใช้
งบประมาณส่วนตัวในการก่อสร้างต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านให้บ้านเรือนที่ตกค้าง  
โดยค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงิน 99,350 บาทโดยประมาณ ที่ท่านใช้เงินส่วนตัว
ท่านได้แจ้งกับชาวบ้านเช่นน้ัน กระผมได้ทราบข่าวก็ดีใจที่ท่านผู้บริหารใช้เงินส่วนตัว
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน แต่ความจริงแล้วท่านพูดโกหกกับชาวบ้าน 
เพราะกระผมได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารจากกองช่าง มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์
การขยายเขตประปาของหมู่ที่ 1 จากงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน 99,350 บาท 
เป็นการตอแหลที่ทุเร็ศที่สุด การกระท าของท่านกระผมมีชาวบ้านพร้อมเป็นพยานให้
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กระผม แต่พอโครงการเริ่มด าเนินการ งบประมาณที่ประมาณการเบิกจ่ายจากกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางไม่เพียงพอ ท่านผู้บริหารก็ใช้เงินของกองทุน
ประปาหมู่บ้านโดยท่านแจ้งกรรมการว่าจะน าเงินมาคืนกองทุนฯ แต่ก็เงียบไม่มีการคืน
เงินดังกล่าว เดือนนี้ประปาหมู่บ้านก็ขาดทุนอีกประมาณสามพันกว่าบาท ทางกองทุน
ประปาหมู่บ้านก็ต้องหาจุดบกพร่องถึงผลขาดทุนว่าอยู่ตรงจุดไหน เพื่อหาวิธีแก้ไขให้
ระบบประปาหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้   

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
ประธานสภาฯ  เหนือ หมู่ที่ 10   

/นายแสงอาทิตย์..... 
 
 
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ   กระผมขอฟ้องท่านประธานสภาฯ ท่านปล่อยให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายไร้ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 สาระ แต่ถ้าเป็นความจริงท่านสมาชิกสภาฯ ก็ควรไปฟ้องนายกฯ เลย ท่านมาพูดแบบ

นี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเลย ถ้าท่านมีข้อมูลท่านไปฟ้องเลย 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
ประธานสภาฯ 
นายสมัคร หนูจีน   ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ลุกขึ้นประท้วงกระผม ท่านเป็นผู้บริหารรึเปล่า  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ถึงลุกขึ้นมาประท้วงกระผม  
   กระผมไม่ได้เอ๋ยนามท่านแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

รอให้กระผมประท้วงท่านก่อน ให้ท่านเป็นนายกฯ ก่อนด้วยถึงจะประท้วง 
(นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ เดินออกจากห้องประชุมประธานสภา ประธานสภาแจ้ง
แล้วว่ายังไม่ปิดการประชุมสภา ขอให้ร่วมการประชุมให้ครบทั้ง 5 วาระการประชุม) 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ 
นายสมัคร หนูจีน   ณ ที่นี้คือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เรื่องที่กระผมพูด  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 กระผมยินดีรับผิดชอบในค าพูดของกระผมทุกค าพูดครับ ในส่วนของงบประมาณ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หากท่านนายกฯ แจ้งว่าเป็นเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ กระผมก็เห็นด้วย แต่ท่านกลับแจ้งกับ
ชาวบ้านว่าท่านใช้งบประมาณส่วนตัวในการก่อสร้าง แล้วปล่อยข่าวหาว่ากระผมไม่เข้า
ไปดูแล ไม่ให้ความสนใจซึ่งท่านนายกฯ บอกว่างบประมาณส่วนตัวของท่าน ในเมื่อ
ท่านนายกฯ ไม่แจ้งมายังกระผม กระผมก็คงไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายในงานได้ แต่ถ้า
ท่านนายกฯ แจ้งว่าเป็นงบประมาณเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ กระผมก็ต้องเข้าไปดูแลตามหน้าที่ เพื่อให้การก่อสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน
ของกองช่าง  

นายเศกวิชัย สุขเสน   กระผมขอฝากถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยส าหรับมารยาทในการเข้า 
ประธานสภาฯ ร่วมการประชุมสภาฯ ให้ระมัดระวังการแสดงออก กริยา ท่าทาง มารยาทในการ

ประชุม การอภิปรายของท่านสมาชิกฯ อาจจะไม่ถูกใจท่าน ท่านก็ต้องมีการอดทนอด
กลั่นไม่แสดงอาการที่ก้าวร้าว ไม่แสดงอาการโดยเมื่อไม่พอใจแล้วเดินออกจากห้อง
ประชุมโดยการประชุมยังคงด าเนินอยู่ ยังไม่มีการปิดการประชุมสภาฯ ถือเป็นมารยาท
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ที่ไม่ความกระท าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนในการน าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเสนอในที่
สภาฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง
ประชาชน ได้มีชีวิตที่ดีข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ กระผมขอเน้นย้ าถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรท าตาม  

นายเศกวิชัย สุขเสน  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ  
 

/นายธนง..... 
 
นายธนง จันแดง   ตามที่นายสมัคร หนูจีน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 อภิปราย เรื่องการ 
นายก อบต.   ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาประจ าปี พ.ศ.

2563 ท่านสมัคร หนูจีน ก็ไม่ได้ยกมือรับรองในครั้งนั้น ส่วนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
เมื่อด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล ท่านสมัคร หนู
จีน ก็ไม่ได้เป็นกรรมการในชุดประปาหมู่บ้านเช่นกัน ก่อนหน้านี้ประธานกรรมการ
ประปาหมู่บ้านได้ลาออก จึงมีการคัดเลือกประธานคนใหม่ก็มีการประชุมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาบ้านเรือนที่ยังไม่มีน้ าประปา ที่ประชุมจึงมีมติท าหนังสือแจ้งขอ
สนับสนุนงบประมาณมายังองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ กองช่างได้
ส ารวจและด าเนินการก่อสร้าง แต่ยังขาดท่อ PVC อีกประมาณ 20 เส้น กระผมจึง
แก้ปัญหาโดยโทรสั่งอุปกรณ์ที่ร้านแล้วให้กรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ไปเอาของ
มาได้เลย กระผมให้ลงบัญชีส่วนตัวของกระผมไปเพื่อให้การก่อสร้างในครั้งนี้ครบทุก
ครัวเรือนตอนน้ีกระผมยังไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าท่อ PVC ให้ร้านค้าเลยครับ  

   ที่ผ่านมากระผมได้เดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสมัคร 
หนูจีน ก็กล่าวหาว่ากระผมติดโควิดฯ ท่านพูดจาลอยๆ ไม่มีข้อมูลเท็จจริง จริงๆแล้ว
ท่านสมัครฯ เองหน้าตาก็ดี ความคิด ความอ่านก็ดี แต่มารยาทของท่านไม่ดีเลยท าตัว
เป็นเด็กเลี้ยงแกะไปแล้ว กระผมขอให้ท่านปรับปรุงตัวเองด้วยครับ 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ 
นายสมัคร หนูจีน   กระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ (นายกฯ เดินออกจากห้องประชุมสภาฯ)  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 กระผมก าลังอภิปรายท่านนายกฯ ท่านหาว่ากระผมเป็นเด็กเลี้ยงแกะ  
   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 นายสายัณห์ พรหมทิพย์ ร่วมงานศพญาติที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมงานติดเช้ือโควิดฯ ท่านสายัณห์ พรหมทิพย์ ก็ได้เข้าตรวจหา
เช้ือผลตรวจออกมาเป็นลบ ก็สามารถยืนยันด้วยเอกสารได้  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญคุณอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ 
นายอรรถพล สุขเสน   กระผมรู้สึกเสียใจและผิดหวังท่านผู้บริหารมากครับเรื่องที่กระผมได้เสนอ  
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 8 เรื่องครัวเรือนตกค้างไม่มีน้ าประปา

หมู่บ้าน กระผมได้แจ้งปัญหานี้ผ่านการประชุมสภาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนปี พ.ศ.
2564 แต่ก็ไม่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือหาแนวทางแก้ไขจาก
ผู้บริหารเลย จนสุดท้ายกระผมและชาวบ้านระดมทุนช่วยกัน กระผมสนับสนุนเงิน
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ส่วนตัวของกระผม 5,000 บาท และชาวบ้านอีกบ้างส่วน รวมแล้วประมาณ 10,000 
บาท แต่ท าไมหมู่ที่ 1 ถึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้รับการช่วยเหลือ ท่านายกฯ 
สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวด้วย หรือความเดือดร้อนความส าคัญไม่เหมือนกันท่านจึง
ไม่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 8 

นายเศกวิชัย สุขเสน คุณอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ เสนอปัญหาความเดือดร้อนเรื่องครัวเรอืนตกค้างไม่มีน้ าอุปโภค-บริโภค มาโดยตลอด แต่

ท่านผู้บริหารไม่เคยใส่ใจ ไม่พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน น้ าอุปโภค-บริโภค
เป็นปัญหาส าคัญ ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

/สมาชิกสภา..... 
   สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านคือท่านผู้ทรงเกียรติ เข้าร่วมการประชุมสภาฯ โดย

ท่านสวมเครื่องแบบข้าราชการ ประดับเครื่องหมาย สีกากีเป็นสีสื่อถึงแผ่นดิน บทบาท
หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกให้มาตัวแทนในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้มีความเป็นอยู่มี ชีวิตที่ดีข้ึน กระผมขอเน้นย้ าถึง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมประชุมสภาฯ ให้มีความเหมาะสมและส ารวมด้วยครับ 

นายเศกวิชัย สุขเสน มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วส าหรับวันน้ีกระผมนายเศกวิชัย สุขเสน ใน 
ประธานสภาฯ นามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก

สภาฯทุกท่าน ในโอกาสนี้ด้วยครับ บัดนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วน ขอ
ปิดประชุมครับ  

 

ปิดการประชุม เวลา  ๑6.5๐ น. 
 
 
 
           (ลงช่ือ)..........สมัคร หนจูีน....................บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายสมัคร หนจูีน) 
             เลขานุการสภาอบต.วังมะปรางเหนือ 
 
 
         
   


